

**ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY**

Ngày 10 tháng 3 năm 2020

**NGƯỜI LIÊN HỆ:**

Karina Rivera, Alameda Alliance for Health

510-499-3419

krivera@alamedaalliance.org



---

## ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH CÔNG BỐ MATTHEW WOODRUFF SẼ TRỞ THÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Matthew Woodruff sẽ đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc Điều Hành CEO của tổ chức vào ngày 1 tháng 6 năm 2023.

**Alameda, CA** – Alameda Alliance for Health (Alliance), chương trình bảo hiểm sức khỏe ở địa phương phục vụ hơn 355,000 cư dân Quận Alameda, hôm nay đã thông báo rằng Hội Đồng Quản Trị đã bổ nhiệm Matthew Woodruff làm Tổng Giám Đốc Điều Hành, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Trong vài tháng tới, Matthew sẽ hợp tác với Tổng Giám Đốc Điều Hành sẽ về hưu là Scott Coffin để bàn giao công việc.

Với 27 năm kinh nghiệm với tư cách là người lãnh đạo dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Matthew được công nhận là chuyên gia quốc gia và người dẫn đầu ngành trong việc điều hành các Chương Trình Chăm Sóc Có Quản Lý của Medicare Advantage và Medi-Cal. Ông đã nhận được Giải Thưởng Dịch Vụ Xuất Sắc của Bộ Trưởng Bộ Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ vì cống hiến của mình trong việc phát triển quy trình đấu thầu cạnh tranh hiện hành của Medicare.

Rebecca Gebhart, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Alliance cho biết "Hội Đồng Quản Trị của Alliance đánh giá cao phương pháp làm việc mang tính đồng cảm, đặt hội viên là ưu tiên hàng đầu của Matt và kiến thức hoạt động sâu rộng của ông về Medi-Cal. Với kinh nghiệm hàng chục năm với Medicare, ông ấy đủ khả năng dẫn dắt chúng tôi khi chúng tôi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh đó". "Hội Đồng Quản Trị tin tưởng rằng Matt sẽ là một Tổng Giám Đốc Điều Hành thành công và sẽ tiếp tục thành tích đáng kinh ngạc mà Alliance đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Scott Coffin."

Dr. Noha Aboelata, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Alliance bổ sung thêm "Kinh nghiệm của Matt với Alliance sẽ đặc biệt có giá trị trong việc giúp chúng tôi điều hướng những thay đổi mang tính chuyển đổi trong chương trình CalAIM của tiểu bang được thiết kế nhằm cung cấp phương pháp tiếp cận sức khỏe tổng thể công bằng, phối hợp và lấy con người làm trung tâm cho những người thụ hưởng Medi-Cal của chúng tôi."

Kể từ năm 2015, ông giữ chức vụ Giám Đốc Vận Hành, với cương vị của mình, ông đã lãnh đạo các hoạt động hàng ngày của Alliance và củng cố các mối quan hệ đối tác bên trong và bên ngoài của tổ chức. Dưới sự lãnh đạo của ông, Alliance đã đạt được sự công nhận trên toàn quốc, đạt được vị thế Trung Tâm Xuất

Sắc vì sự hài lòng của nhân viên, sự hài lòng của hội viên và mức độ dịch vụ xuất sắc dành cho các hội viên của mình. Nỗ lực của ông nhằm củng cố mối quan hệ với mạng lưới nhà cung cấp của tổ chức mang lại tỷ lệ hài lòng giữa các nhà cung cấp trong cộng đồng đã ký kết hợp đồng đạt mức cao nhất vào năm 2022, tăng 28 điểm phần trăm kể từ năm 2015.

Dr. Evan Seevak, Thành Viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Tìm Kiếm CEO của Alliance cho biết “Trong quá trình tuyển dụng CEO, đã có rất nhiều ứng viên xuất sắc nhưng cuối cùng, Matt là ứng viên nổi bật nhất và được Ủy Ban Tìm Kiếm CEO của Alliance cùng nhất trí đề bạt. Trong quá trình phỏng vấn, Matt đã thể hiện kiến thức sâu rộng của mình về Alliance, dịch vụ chăm sóc có quản lý của Medi-Cal, Medicare, bao gồm các hội viên, nhà cung cấp và cộng đồng địa phương của chúng tôi. Chúng tôi rất vui khi Matt tiếp nhận vai trò mới này.”

“Alliance đã hoàn thành quá trình thay đổi thành công trong 8 năm qua và công ty đã được xác định lại vị thế để duy trì trong nhiều năm tới trong tương lai. Vào năm tới, chương trình Medi-Cal của Quận Alameda sẽ thay đổi thành mô hình do quận tổ chức cùng với một số dịch vụ Medi-Cal mới giúp giải quyết các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe, bao gồm các dịch vụ hỗ trợ cho người lớn tuổi và ốm yếu, cũng như các dịch vụ giải quyết các vấn đề khác nhau về mất an ninh lương thực và nhà ở. Alliance đã tiên phong và đầu tư vào một loạt chương trình thí điểm nhằm khắc phục sự cách biệt về sức khỏe, bao gồm Recipe4Health, Whole Person Care, Health Homes và cuối năm nay sẽ triển khai một chương trình thí điểm mới giúp những người từng bị giam giữ điều phối các dịch vụ tái hòa nhập. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Matt và cam kết của anh ấy trong việc hoàn thành sứ mệnh và tầm nhìn của Alliance, đồng thời tiếp tục tăng cường sự hợp tác tại địa phương với các đối tác trong mạng lưới an toàn của chúng tôi,” Scott Coffin, Tổng Giám Đốc Điều Hành của Alliance cho biết.

Là người Mỹ gốc Mexico thế hệ thứ ba, Matthew lớn lên ở Bay Area, tốt nghiệp trường St. Mary's College of Moraga, hiện sống cùng vợ và hai con ở East Bay.

Để tìm hiểu thêm về Alliance, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại: <http://alamedaalliance.org/>.

###

### **Giới thiệu về Alameda Alliance for Health**

Alameda Alliance for Health (Alliance) là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có quản lý ở địa phương, công cộng, không vì lợi nhuận, cam kết mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có thể tiếp cận và hợp túi tiền cho những cư dân Quận Alameda. Được thành lập vào năm 1996, Alliance được sáng lập bởi và dành cho cư dân Quận Alameda. Hội Đồng Quản Trị, đội ngũ nhân viên lãnh đạo và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance phản ánh tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quận. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho hơn 355,000 trẻ em và người lớn có mức thu nhập thấp thông qua các chương trình Medi-Cal và Alliance Group Care được Ủy Ban Đảm Bảo Chất Lượng Quốc Gia (National Committee for Quality Assurance, NCQA) chứng nhận.